

**'ตำรวจ'หนูน'ทส.'  
สั่งยุบ'ด่านป่าไม้'  
ซีไร่ประโยชน์แล้ว**

รองอธิบดีแจงเหตุ'บึกเต่า'  
สั่งยุบด่านป่าไม้ ซีสถานการณ์  
เปลี่ยน จากเดิมมีป่าทุกจังหวัด  
ปัจจุบันจับมือกรมศุลกากรควบคุม  
ไม้จากต่างชาติ 'ตำรวจ'หนูน  
ให้ยกเลิก ซีมีไปก็ไร่ประโยชน์  
(อ่านต่อหน้า 3)

**ต่อจากหน้า 1**

**ด่านป่าไม้**

เมื่อวันที่ 9 มกราคม นายตำรวจ พิเศษ อธิบดี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์กรณี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกคำสั่งผ่านนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. ให้ออกคำสั่งประกาศยุบด่านป่าไม้ของกรมป่าไม้ที่ตรวจสอบไม้ ทั้งการนำเข้า ส่งออก ควบคุม อนุญาต การนำไม้เรือนเก่าออกนอก เขตจังหวัด จำนวน 249 ด่านทั่วประเทศ ให้เหลือแค่ 24 ด่านตามแนวชายแดนว่า เห็นด้วยกับการจัดการเรื่องนี้ เพราะปัจจุบันด่านป่าไม้จำนวนมากที่มีอยู่ไม่มีความจำเป็นเหมือนเมื่อ 20 กว่าปีก่อนแล้ว

นายตำรวจกล่าวว่า ด่านป่าไม้หลายๆ แห่ง ไม่มีงานให้ทำ และไม่มีความจำเป็นต้องมีอีกต่อไป เพราะไม่มีป่า ไม่มีไม้ให้ต้องตรวจสอบมากมายเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้ว และการเอาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำด่านเหล่านั้นไปทำงานอย่างอื่น เช่น งานปราบปราม งานมวลชน การดูแลปลูกป่า ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานป่าไม้กับชาวบ้านในพื้นที่จะมีประโยชน์มากกว่า และทำให้งานดูแลรักษาป่าเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ด่านป่าไม้แต่เดิมนั้นมีขึ้นเพื่อควบคุม

การเคลื่อนที่ของไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะก่อนหน้านี้ทุกจังหวัดมีป่า มีการขนไม้ไปมาระหว่างจังหวัด จำเป็นจะต้องตรวจ ควบคุมการเคลื่อนที่ของไม้ แต่ปัจจุบันมีป่าลดลง ป่าไม่มีแค่บางจังหวัดเท่านั้น ส่วนใหญ่การขนส่งไม้จะเป็นไม้จากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกรมป่าไม้กับกรมศุลกากรได้มีการควบคุมโดยระบบออนไลน์อยู่แล้ว การตรวจ

สอบไม้จำเป็นต้องใช้ด่านป่าไม้ต่อไป ภารกิจของด่านจึงไม่จำเป็นอีกแล้ว คือเดิมมีด่านทั่วประเทศ 249 ด่าน ก็ให้เหลือแค่ 24 บวก 1 ด่าน คือด่านจังหวัดชายแดนและเขตจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ 24 แห่ง กับเขตกรุงเทพฯ อีก 1 ด่าน โดยด่านแต่ละแห่งที่มีอยู่นั้น จะขึ้นอยู่กับเขตปกครองที่แบ่งโดยกระทรวงมหาดไทย

“ขอทำความเข้าใจว่า เราขู่ว่าจะยุบด่านป่าไม้ เพราะไม่มีความจำเป็นต้องมีอีกแล้ว แต่เรายังคงทำงานป้องกันและปราบปรามอยู่เหมือนเดิม ซึ่งหลังจากที่ยุบด่านแล้ว จะนำคนเหล่านั้นไปช่วยทำงานป้องกันในหน่วยป้องกันและปราบปรามแทน คือให้มาอยู่ในหน่วยป้องกันและปราบปราม แต่จะกรุ๊ปให้ภาพรวมของหน่วยป้องกันและปราบปรามใหญ่ขึ้น คือแทนที่จะทำงานป้องกันและปราบปรามเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องทำงานอย่างอื่นด้วยคือ ส่งเสริมการปลูกป่า การดูแลป่าชุมชน การประสานงานทำมวลชนระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน เป็นต้น” นายอรรถพลกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า ต้องไปทำหน้าที่อื่นด้วย จะทำให้งานป้องกันอ่อนลงหรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า ไม่ได้ทำให้งานปราบปรามอ่อนลงแน่นอน แต่จะยิ่งทำให้หน่วยงานปราบปรามทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานป้องกันก็ยังคงทำงานเหมือนเดิม แต่งานป้องกันจะดูใหญ่ขึ้น เพราะมีอัตรากำลังคนมากขึ้นงบประมาณมากขึ้น การบริหารจัดการทุกอย่างจะสะดวกมากขึ้น

“การบริหารแบบเดิมทำให้เราติดขัดหลายอย่าง เช่น ภาระงานไม่ตรงกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ งานมากคนน้อย แต่เมื่อมีการยุบรวม จะสามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น การทำงานประมาณก็จะดีขึ้นแน่นอน” รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าว